



ข่าวประชาสัมพันธ์

เลขที่การ กสม. เข้าพบปลัดกระทรวงยุติธรรม

เตรียมประสานความร่วมมือแก้ปัญหาการเข้าถึง “กองทุนยุติธรรม” ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ในเชิงโครงสร้าง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ นายโสพล จริงจิตร เลขที่การคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผย ภายหลังเข้าหารือกับศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรณีแนวทางการแก้ไข อุปสรรคในการเข้าถึงกองทุนยุติธรรมของประชาชน ณ กระทรวงยุติธรรม ว่า ที่ผ่านมามีคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รับเรื่องร้องเรียนและมีการตรวจสอบประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึง กองทุนยุติธรรมของประชาชนผู้ยากไร้หลายกรณี จึงเห็นความสำคัญและจำเป็นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงาน กสม. ร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงาน ด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การระดมความเห็นเพื่อหาข้อเสนอทางนโยบายและแก้ไขกฎหมายในการเข้าถึงกองทุนยุติธรรมของ ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยมีผู้แทนภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ณ โรงแรมราชวดี จังหวัดขอนแก่น การสัมมนาดังกล่าวนำไปสู่ข้อค้นพบในเรื่องปัญหาและ อุปสรรคเชิงวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่กระทบต่อการเข้าถึงกองทุนยุติธรรมสำหรับประชาชนและชุมชนที่ ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง สำนักงาน กสม. จึงเห็นควรนำข้อค้นพบดังกล่าวหารือร่วมกับ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อประสานความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาค้นพบให้ผู้ยากไร้ต่อไป

นายโสพล กล่าวต่อไปว่า สำหรับผลการหารือในวันนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรมแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม รับทราบปัญหาและข้อร้องเรียนจากภาคประชาชนในการเข้าถึงกองทุนยุติธรรมเช่นกัน เช่น ความล่าช้าในการอนุมัติ ให้ความช่วยเหลือ ขอบเขตการตีความ “ความยากจน” หรือ องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการให้ ความช่วยเหลือระดับจังหวัดที่มีผู้ร้องว่าขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม อันอาจส่งผลให้ประชาชน ผู้ยากไร้หลายรายพบอุปสรรคในการได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรมได้ ดำเนินการแก้ไขปัญหาลงมือไปแล้วหลายประการ อาทิ การกำหนดระยะเวลาการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น การกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการมากกว่าเดือนละครั้ง ตลอดจนกรณีสำคัญที่เห็นว่า ประชาชนควรต้องได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งบุคคลเหล่านั้นได้ขอมอบตัว อันเป็นเครื่องบ่งชี้สำคัญประการหนึ่ง ว่าเขาจะไม่หนีและต่อสู้คดีในกระบวนการยุติธรรมต่อไป และยังคงอยู่ระหว่างการศึกษานโยบายที่จะพัฒนาการ ให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรมเป็นไปตามหลักการของการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย (legal aid) ซึ่งทางสำนักงาน กสม. ได้เสนอว่า การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่บุคคลยากไร้มีความสามารถในการพิสูจน์ ความบริสุทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมนั้น เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สำคัญ

“การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานต่าง ๆ ต้องประสานพลัง และร่วมมือกันทำงานเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ให้มีสิทธิเข้าถึง กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมผ่านกลไกกองทุนยุติธรรมนี้ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ จะประสานงานดำเนินการร่วมกับกระทรวงยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงกองทุนฯ ต่อไป โดยในอนาคตอันใกล้ จะมีการจัดเวทีหารือและรับฟังความเห็นจากประชาชนร่วมกันเพื่อนำสู่การแก้ปัญหาในเชิงระบบ” เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าว

เผยแพร่โดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๐๖๐๓, ๐๘ ๑๘๘๕ ๑๔๕๔